

Số: 04 /BC - HĐQT

Tân Thành, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

### I. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016:

- Những thuận lợi: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam; sự hợp tác, giúp đỡ giữa các chủ đầu tư, các khách hàng, các đơn vị trong ngành; sự đoàn kết, nhất trí, chỉ đạo nhất quán của tập thể Lãnh đạo Công ty cùng tâm huyết xây dựng Công ty vì mục tiêu phát triển bền vững;

- Những khó khăn: Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi nhất định, kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình giá dầu trên thế giới giảm sâu đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí dẫn đến các dự án trong ngành giãn tiến độ và dừng triển khai đầu tư.

### II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	245,91	6,355	3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,80	(53,889)	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,50	24,893	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,70	(53,983)	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	3%	(25%)	
6	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	0%	0%	



## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Năm 2016 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, công tác tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường chưa đạt hiệu quả, Công ty chỉ kiếm được những đơn hàng nhỏ lẻ, thời gian thi công ngắn, trong đó Công ty vẫn phải duy trì hoạt động bảo dưỡng định kỳ hệ thống dây chuyền, máy móc và thiết bị, dẫn đến phát sinh chi phí và chưa thật sự hiệu quả.

Năm 2016 Công ty thực hiện di chuyển trụ sở làm việc của Công ty từ Vũng Tàu về Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giảm các đầu mối quản lý trung gian, tập chung quản lý sản xuất và tiết giảm chi phí thuê văn phòng;

Về Dự án đầu tư dây chuyền bọc bê tông và mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm, sau khi tính toán lại công suất và hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như khả năng Công ty đảm nhận thực hiện các dự án bọc ống trong thời gian tới Công ty vẫn đáp ứng được, vì vậy Công ty Quyết định tạm dừng triển khai thực hiện và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo kịp thời nhằm tiết giảm chi phí tối đa nhất.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để kiện toàn lại nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 18 lần bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến các Thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ.

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, HĐQT đã nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

### *a. Trong công tác Tổ chức của Công ty:*

- Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí, Công ty đã sắp xếp và điều chỉnh mô hình tổ chức và phương thức tổ chức sản xuất, thay đổi mô hình tổ chức của Nhà máy Bọc ống Dầu khí để tổ chức sản xuất theo ka kíp, không tổ chức các đợn vị trực thuộc Nhà máy nhằm giảm các đầu mối chung gian trong quản lý. Cho đến thời điểm hiện nay cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 05 phòng chức năng, 01 Nhà máy bọc ống Dầu khí trực thuộc Công ty.

- Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2016 có 242 người, hiện nay là 188 người, dự kiến đến 30/06/2017 tổng số lao động của Công ty giảm còn 153 người.

- Về nhân sự Hội đồng quản trị: Ngày 22/08/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông **Phạm Anh Tuấn** và ông **Vũ Anh Tuấn** để đảm nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của

06003  
CÔNG  
CỔ P  
CỔNG  
VIỆT  
NH TI

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP và đã được chuẩn y tại Đại hội hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2016, ngày 23/11/2016 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm ông **Trần Đức Minh** thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

*b. Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty:* Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc, các bộ phận chức năng, chuyên môn nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể: Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết và 25 Quyết định. Trong thời gian tới HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chỉ đạo và và đôn đốc, hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường và công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.

*c. Về công tác giám sát tài chính:*

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc Công ty không ngừng củng cố, hoàn thiện công tác kế toán, đảm bảo chế độ tài chính ổn định, trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật; đảm bảo việc công bố kịp thời các thông tin đến các cơ quan theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2016, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong thời gian tới phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### **III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

#### **1. Kế hoạch năm 2017:**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2017
<b>I</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24.90)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24.90)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.10
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bình quân	(%)	0
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư và xây dựng</b>		

